

ปีใหม่5วันวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์-ด่วน

มหาดไทย จัดโอทอป

กระทรวงแรงงาน
เตรียมเลิฟของขวัญ
ปีใหม่ ♦ อ่านต่อหน้า 12

ปีใหม่

□ ต่อจากหน้า 1

ให้กลุ่มแรงงาน ลดเงินสมทบประกันสังคม-
ฝึกอาชีพฟรี ชงกรม. 21 ธ.ค. 64 มท. จัดงาน
ใหญ่ส่งท้ายปีโอทอปไทย “สู้ภัยโควิด-19”
ระหว่าง 18-26 ธ.ค.นี้ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
ตั้งเป้ามียอดจับจ่ายใช้สอยช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กว่า 750 ล้านบาท มอเตอร์เวย์-ทางด่วน
วิ่งฟรีปีใหม่ 5 วันรวด 30 ธ.ค. 64-3 ม.ค. 65
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. ที่

The Mitr-ting Room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสาม
ย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุล
เจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็น
ประธานการแถลงข่าวงาน OTOP ไทย สู้ภัย
โควิด-19 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รอง
ปลัด มท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอำพัน
เวฬุคินดี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน (พช.) นางโชติกา อัครกิจโสภากุล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณภาวินี ณ
สาขบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐร่วมงาน
อย่างพร้อมเพรียง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การจัดงานใน
ครั้งนี้ถือเป็นงานพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-26
ธ.ค. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอปทุกกลุ่ม ทุก

ระดับ ทุกดาว นำสินค้ามาจำหน่าย ตามแนวคิด
“ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจ
ไทยฟื้นภัยโควิด” อันเป็นการประกาศจุดยืนที่
สำคัญว่า คนไทยจะไม่ยอมแพ้ และสามารถจับ
ไม้จับมือกัน เดินฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ด้วย
ความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เป็น
ช่วงจัดหาของขวัญของฝากเทศกาลคริสต์มาส
และเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งเป้าจะสามารถสร้าง
รายได้ให้ผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 750 ล้าน
บาท เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้
ประกอบการโอทอปในชุมชนทั่วประเทศ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น
รมว.แรงงาน กล่าวก่อนร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ว่า เงินเยียวยากลุ่มสถาบันบันเทิง ยัง
ไม่เข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม.สัปดาห์นี้
เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ และจะนำเข้าสู่
ที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้กับประชาชนและกลุ่มแรงงาน โดยใน
ส่วนของกระทรวงแรงงาน ขณะนี้กำลังรวบรวม
ของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มแรงงาน อาทิ การลด
เงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 40 การให้
วัคซีนไขหวัดใหญ่ รวมถึงการฝึกอาชีพฟรีของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี
(ครม.) อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้นายขนดับบนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 (บางนา-ชลบุรี) และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน
บางปะอิน-บางพลี และดอนพระประแดง-
บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน
ตั้งแต่วันที่ 00.01 น. ของวันที่ 30 ธ.ค. 64 ถึง
เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค. 65

ทั้งนี้เนื่องจากวันหยุดราชการประจำปี
กำหนดให้วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค. 64 เป็นวันหยุด
สิ้นปี และวันจันทร์ที่ 3 ม.ค.65 เป็นวันหยุด
ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่มรวม 4 วัน จึงคาดหมายว่า
จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา
เป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทาง
ที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยเฉพาะบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางคาด
ว่าการจราจรจะติดขัดหลายกิโลเมตร

เนื่องจากประชาชนรอชำระค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง จึงยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อช่วยสนับสนุน
ให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลด
การใช้พลังงานของประเทศและลดมลพิษทาง
อากาศ นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่า การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะให้บริการ
ฟรีทางพิเศษ 2 สาย บูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ์) ในห้วงเวลาเดียวกันด้วย.